

แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา  
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติม)

(แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/๑ ๒๐๐๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔)

\*\*\*\*\*

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ อนุมัติโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองของนักเรียน ในสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอัตราคนละ ๒,๐๐๐ บาท ต่อนักเรียน ๑ คน ทั้งนี้เห็นควรให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทำหน้าที่เบิกจ่ายแทนกันให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งไปยังสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) ในสังกัด ในโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๑๗๘๗ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ และได้แจ้งการจัดสรรเงินกู้ฯ พร้อมทั้งแนวทางการดำเนินการตามโครงการฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๑๘๘๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยการรับเงินและเบิกจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๒๒ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอทำความเข้าใจกับกระทรวงการคลังในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้ฯ ได้ เนื่องจากผู้มีสิทธิรับเงินไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการสามารถจ่ายเงินสดให้กับผู้มีสิทธิรับเงินได้ ทั้งนี้กระทรวงการคลัง อนุมัติให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจ่ายเงินตามโครงการดังกล่าวเป็นเงินสด ตามที่ได้ขอทำความเข้าใจรายละเอียดตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๘๐๘/๒๔๓๒ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยมีความถูกต้อง เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน รวมถึงมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินการ (เพิ่มเติม) ดังนี้

๑. ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ ดำเนินการจ่ายเงินตามโครงการฯ ให้กับผู้มีสิทธิผ่านระบบ ผ่านระบบ KTB Corporate Online เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๒๒ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ก่อน

๑.๒ กรณีนักเรียนหรือผู้ปกครองที่ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือมีปัญหา/อุปสรรค อื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถรับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารได้ ให้รวบรวมข้อมูลการรายงานปัญหา/อุปสรรค ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งข้อมูลจำนวนและรายชื่อนักเรียน/ผู้ปกครอง และดำเนินการโอนเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามจำนวนและรายชื่อนักเรียน/ผู้ปกครอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูล เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจ่ายเงินตามโครงการดังกล่าวเป็นเงินสดให้กับผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป

๒. แจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) ในสังกัด ดำเนินการดังนี้

๒.๑ ให้แต่งตั้งผู้จ่ายเงินอย่างน้อย จำนวน ๒ คน เพื่อร่วมกันจ่ายเงินตามโครงการเป็นเงินสดให้กับผู้ปกครองของนักเรียน ที่ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือมีปัญหา/อุปสรรค อื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อไม่สามารถรับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารได้ โดยให้ผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ตามแบบฟอร์ม) พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิรับเงินให้ถูกต้องครบถ้วน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒.๒ จัดส่งเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน ตามข้อ ๒.๑ ให้กับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถ่ายสำเนาเอกสารหลักฐานเก็บไว้เป็นเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกเงินต่อไป

๒.๓ กรณีมีเงินคงเหลือให้ส่งคืนแก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด โดยถือปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือแนวทางที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำหนด

๓. ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ดำเนินการรวบรวม/ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและเอกสารหลักฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อ ๒ เพื่อใช้เป็นเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กรณีมีเงินคงเหลือให้ถือปฏิบัติ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๒๒ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

.....